

ทปอ.รับที่แคสรอบ3ผ่านมือถือ

- ‘สมัคร-เลือกสาขา’ผ่านแอปพลิเคชัน
- ชีล่งทะเบียนใช้งานรอบที่1กว่า2แสน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบที่แคส ปี การศึกษา 2562 รอบที่ 1 รับตรงด้วยแฟ้ม สะสมงาน หรือพอร์ตโฟลิโอไปเมื่อวันที่ 1-15 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนเข้า มาลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้งานในระบบที่แคส กว่า 2 แสนคน ส่วนการสมัครในรอบที่ 1 นักเรียนจะต้องนำแฟ้มสะสมงานไปสมัคร โดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ จากนั้น มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อที่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ ทปอ.และประกาศผลพร้อม กันวันที่ 28 มกราคม 2562 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 30-31 มกราคม สละสิทธิ์ภายในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม รอบนี้มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการ โดยนักเรียน สมัครได้มากกว่า 1 แห่ง ติดได้มากกว่า 1 แห่ง แต่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น

นายพีระพงศ์กล่าวต่อว่า นักเรียนสามารถ ลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้งานในระบบที่แคสได้ ตลอด โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันสมัครใน รอบต่อไป เพื่อจะได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูล เพราะหากสมัครใกล้กับเวลาที่สมัครในรอบ ที่ตัวเองต้องการ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด และไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้เสียเวลา โดย จากตัวเลขผู้ที่จบชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งระบบประมาณ 6 แสนราย กลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ ที่แคสประมาณ 4 แสนราย ส่วนที่เหลือไป เรียนต่างประเทศ เรียนสายอาชีพ หรือไป ประกอบอาชีพ เป็นต้น

“หลังการรับสมัครในรอบแรก ทปอ.ได้ ประเมินปัญหา พบว่าในการลงทะเบียน เด็ก บางรายมีพฤติกรรมกดปุ่ม F5 หรือปุ่มรีเฟรช หรือบางคนกดเอ็นเทอร์ซ้ำๆ ทาง ทปอ.ได้ทำ ระบบป้องกันการก่อกวน ดังนั้น ในวันแรกๆ ของการสมัคร เมื่อมีคนเข้ามาในลักษณะดัง กล่าวอีก ทำให้ผู้ที่กำลังใช้งานในระบบถูกดึง ออก จึงมีเสียงบ่นว่าระบบล่ม ซึ่งไม่จริง แต่ เป็นการป้องกัน ยอมรับว่าสร้างความรำคาญ ซึ่ง ทปอ.ได้ปรับปรุงระบบ ช่วงหลังปัญหาการ เด็งออกจากระบบจึงลดลง โดยรองรับการเข้า ถึงได้มากกว่า 3 หมื่นคนต่อวินาที” นายพีระ พงศ์กล่าว

นายพีระพงศ์กล่าวอีกว่า ในการรับสมัคร ที่แคสรอบ 3 รอบแอดมิชชั่นส์ เด็กต้องสมัคร ผ่านระบบที่แคสด้วยตัวเอง ทปอ.จึงวางแผน กระจาย user ที่เดิมวางแผนให้ใช้ได้เฉพาะ ในหน้าเว็บเซอร์วิส มาเป็นให้สมัครผ่านแอป พลิกเคชั่นบนมือถือ ซึ่งสมัคร ยืนยันสิทธิ์ และ เลือกสาขาได้ผ่านมือถือ เพื่อกระจายกำลังการ เข้าถึงให้มากขึ้น ไม่ต้องเข้ามาพร้อมกัน แอป พลิกเคชั่นนี้จะเปิดให้นักเรียนโหลด และทดลอง ใช้งานก่อนการสมัครในรอบที่ 3 ที่เปิดรับสมัคร วันที่ 17-29 เมษายน